



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

2 ตุลาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศไทย 2 ต.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,375 ราย สะสมตั้งแต่เริ่มระบาด 1,626,604 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 87 คน เสียชีวิตรวม 16,937 คน หายป่วย 13,127 ราย หายป่วยสะสม 1,496,273 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 113,394 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 53,784,812 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 235,038,402 ราย เสียชีวิต 4,805,062 ราย รักษาหาย 211,786,149 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ สหรัฐฯ พบภาวะเป็นพิษเพิ่มขึ้นจากการใช้ยาฆ่าพยาธิรักษาโควิด ขณะที่ผลการทดลองทางคลินิกชี้ว่า AZ มีประสิทธิภาพในการป้องกันอาการป่วยรุนแรงร้อยละ 74 อิสราเอล วัคซีนเข็มกระตุ้นปลอดภัยสำหรับกลุ่มผู้เยาว์ พบผู้มีอาการข้างเคียงร้ายแรง 25 รายจาก 3.3 ล้านคน ออสเตรเลีย เตรียมเปิดประเทศเดือนหน้า ยกเลิกกักตัว 14 วัน อนุญาตให้คนฉีด 'SV-โควิด' กักตัวที่บ้าน 7 วัน ญี่ปุ่น ยกเลิกภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศ หลังยอดติดเชื้อลดลง มาเลเซีย อนุมัติให้ฉีดวัคซีนซิโนแวคในเด็กอายุ 12 - 17 ปี สิงคโปร์ แนะนำผู้สูงอายุเก็บตัวอยู่บ้าน 1 เดือน ลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ฟิลิปปินส์ คลายล็อกดาวน์โควิดในเขตมะนิลา หลังยอดผู้ติดเชื้อลด WHO เผยกว่า 50 ประเทศทั่วโลกยังไม่สามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดส ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในเดือน ก.ย.ควรฉีดให้ได้เป็นสัดส่วน 10% ของประชากรในประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นประเทศในทวีปแอฟริกา ที่มีจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสเพียง 4.4% ขณะที่สหราชอาณาจักร มีผู้ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเกือบ 66% สหภาพยุโรป 62% และสหรัฐอเมริกา 55%

### ประเด็นสำคัญ

#### 1.วันเริ่มต้นผ่อนคลายมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน,ไทยรัฐ )

-พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก ว่า วันนี้ถือเป็นวันเริ่มต้นมาตรการใหม่ของ ศบค.ที่มีการอนุญาตให้เปิดหลายกิจการและสถานที่ เลื่อนเวลาเคอร์ฟิวไปถึง 4 ทุ่ม ทำให้ธุรกิจและผู้ประกอบการเปิดกิจการได้นานขึ้น มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้น หากดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ เข้มงวดกับมาตรการควบคุมโรค สถานการณ์การต่อสู้กับโควิดของไทยจะดีขึ้นเรื่อยๆ ยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในระดับทรงตัวแบบค่อยๆ ลดลง ทำให้อัตราครองเตียงในโรงพยาบาลลดลงอย่างเห็นได้ชัด ระบบสาธารณสุขของไทยผ่านพ้นช่วงวิกฤตและกลับคืนสู่สภาพปกติแล้ว ปัจจัยหนึ่งก็คือการฉีดวัคซีน ทำได้ดีขึ้นอย่างมาก และรัฐบาลยังไม่หยุดในการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมจากทั่วโลก จนในขณะนี้ยอดเป้าหมายวัคซีนจนถึงสิ้นปีนี้เพิ่มจาก 100 ล้านโดส ไปสู่ 178.2 ล้านโดสแล้ว และในปีหน้าจะได้วัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตโดยองค์กรของไทยเองอีกหลายชนิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ฐานเศรษฐกิจ )

- 4 สมาคมอุตสาหกรรมไมซ์ ทำหนังสือเปิดผนึกร้องนายกฯ คลายล็อกศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม การจัดอีเวนต์ให้กลับมาดำเนินธุรกิจได้อีกครั้ง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 5 แสนล้านบาท ขณะที่สมาคมภัตตาคาร ขอให้เลื่อนการบังคับใช้มาตรการ COVID Free Setting ออกไปเป็นสิ้นเดือน ต.ค. เหตุจากยังฉีดวัคซีนเข็ม 2 ไม่ครบ ทั้ง ATK ยังมีปัญหา

#### 2.การจัดหาวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, nationtv,)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เผยรัฐบาลได้เร่งจัดหาวัคซีนให้เพียงพอต่อประชาชนที่ต้องการรับการฉีดวัคซีน ภายในสิ้นปีนี้จะได้รับการฉีดอย่างครบถ้วน และปีหน้า 2565 จะฉีดเสริมภูมิหรือฉีดเข็ม 3 ให้กับประชาชนที่ต้องการให้ครบถ้วนเช่นกัน โดย สธ. ลงนามจัดหาวัคซีนเข็มที่ 3 แล้ว ส่วนการฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าคณะแพทย์ และก.สาธารณสุข ศึกษาข้อมูลแล้วว่าวัคซีนมีความปลอดภัย ยาวีตกกังวล เนื่องจากรัฐบาลจะไม่นำวัคซีนที่ไม่มีประโยชน์มาฉีดให้กับประชาชนอย่างแน่นอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, topnews, bangkokinsight, nationtv, efinancethai, js100, mthai, isranews, ChiangmaiNews, workpointtoday,)

-บ.แซดพี เทอร่าฟิวติกส์ หน่วยธุรกิจภายใต้ ซิลลิค ฟาร์มา ตัวแทนจำหน่ายโมเดอร์นาแถลงยืนยันว่า บริษัทฯ จะส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา 1.9 ล้านโดสให้แก่ไทยได้ภายในไตรมาส 4 ปี 2564 โดยคาดว่าจะเริ่มส่งมอบครั้งแรกในเดือน พ.ย. สำหรับวัคซีนจำนวน 6.8 ล้านโดสที่ตกลงนามในสัญญาซื้อ-ขายแล้วนั้น คาดว่าจะส่งมอบได้ในไตรมาสแรกปี 2565

#### 3.เตรียมพร้อมฉีดวัคซีนในเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงชี้แจงการเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มเด็ก ซึ่งจะเริ่มนำร่องบางพื้นที่ในวันที่ 4 ตุลาคมนี้ ว่า วัคซีนฉีดในกลุ่มเด็กอายุ 12-

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

17 ปี เป็นชนิด mRNA อาจทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้ แม้อยู่ในอัตราต่ำ แต่ต้องเตรียมการไว้อย่างดี มีการสังเกตอาการหลังฉีด 30 นาที โดยอาการสังเกตที่ต้องติดตาม 30 วันหลังฉีด คือ แน่นหน้าอก เหนื่อยหอบง่าย ใจสั่น หมดสติ เป็นลม อ่อนเพลีย และภายใน 7 วันหลังฉีด ยังไม่แนะนำให้ออกกำลังกายหนัก เพราะอาจรู้สึกเหนื่อย จะแยกไม่ออกว่าเกิดจากวัคซีนหรือไม่ เมื่อเด็กฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนเฝ้าสังเกตอาการ หากพบให้ไปโรงพยาบาลและแจ้งประวัติการฉีดวัคซีน ทั้งนี้มีการแสดงความจำนงเข้ามา 3,618,000 กว่าราย คิดเป็นร้อยละ 71 โดยจัดสรรวัคซีนให้ทุกจังหวัด ไม่ได้แบ่งแยกพื้นที่สี ตามจำนวนที่เหมาะสม ประมาณจังหวัดละร้อยละ 50 และตามความพร้อมของแต่ละจังหวัดด้วย จะกระจายให้ครบทั่วถึงในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งจะมีวัคซีนอีก 8 ล้านโดส

ตามที่มีข่าวเด็กชายเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สรุปลแล้วว่าได้เกิดขึ้นจากวัคซีน กรณีนี้เกิดในพื้นที่ กทม. เป็นเด็กชาย 12 ปี ป่วยโรคเบาหวานแต่กำเนิด ฉีดอินซูลินเข้าร่างกาย 3 เวลา รักษาต่อเนื่องที่ รพ.รามาธิบดี รับประทานวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม เริ่มมีอาการผิดปกติวันที่ 12 สิงหาคม หลังฉีดวัคซีนประมาณ 3 สัปดาห์ มีคลื่นไส้ อาเจียน รับประทานอาหารได้น้อย ไม่มีอาการมือสั่น ใจสั่น ไม่มีไข้ ไม่เจ็บหน้าอก ไม่เหนื่อยง่าย และเสียชีวิตในวันที่ 13 สิงหาคม ผลการตรวจชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตในวันที่ 14 สิงหาคม จากการตรวจชิ้นเนื้อ ไม่พบภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ แต่พบว่ามีระดับสารน้ำในลูกตาสูงมาก จึงไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับวัคซีน

-ในวันที่ 4 ตุลาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียน ที่โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เวลา 08.00 น.

#### 4.ตัวเลขการรายงานยอดฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, amarintv,)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า ที่ประชุมศบค.ชุดเล็ก รับทราบรายงานการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทยถึงวันที่ 30 ก.ย. ซึ่งตัวเลขยังไม่ตรงกับระหว่างข้อมูลกลางของสธ. และข้อมูลหมอมพร้อม โดยการรายงานของศบค. เป็นการรายงานที่ใช้ข้อมูลจากระบบ MOPH-IC ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางของสธ. ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงของประเทศ ขณะที่อีกระบบคือข้อมูลจากหมอมพร้อม เป็นการรายงานจากจุดให้บริการวัคซีนทั่วประเทศทุกจังหวัด เป็นการรายงานเร็ว อาจไม่ถูกต้องทั้งหมด และเมื่อส่งยอดมาที่ MOPH-IC ก็จะมีการตรวจสอบ และลบส่วนที่มีความซ้ำซ้อน ซึ่งใช้เวลา 1-2 วัน ข้อมูลจึงอาจล่าช้า สำหรับเป้าหมายการฉีดวัคซีนในช่วงเดือนต.ค. ทุกจังหวัดอย่างน้อย 1 อำเภอ และต้องมีความครอบคลุมถึง 70% มีต้นแบบ Covid free area อย่างน้อย 1 พื้นที่ รวมทั้งให้ครอบคลุมกลุ่ม นร.ที่ต้องได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 อย่างน้อย 70% ซึ่งเริ่มฉีดในสัปดาห์หน้า จากสำรวจในเบื้องต้นมีราว 4 ล้านคน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.เฉวตสรร แถลงรายงานสถานการณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ว่า วันนี้เป็นวันแรกของปีงบประมาณ 2565 ตัวเลขการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในระบบแดชบอร์ด (Dashboard) จึงมีการปรับฐานข้อมูล เนื่องจากช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีการเข้าถึงวัคซีนในชุมชนมากขึ้น มีการระดมฉีดวัคซีนในวันที่ 24 กันยายน ให้ได้เกิน 1 ล้านโดส ตัวเลขที่ตัดในวันนั้น เวลา 20.00 น. ได้ 1.3 ล้านโดส ซึ่งอาจมีข้อมูลตกหล่น จึงต้องตรวจสอบข้อมูล เพื่อปรับฐานข้อมูลให้สมบูรณ์ สรุปลการฉีดวัคซีนโควิด-19 เฉพาะวันที่ 30 กันยายน 588,205 โดส ส่วนข้อมูลที่ปรับฐานตกหล่นเพิ่มอีก 1.7 ล้านโดส ทำให้ตัวเลขรายงานวันนี้ 2.28 ล้านโดส

#### 5.ห่วงการติดเชื้อทางภาคใต้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, js100, nationtv,)

-ศบค.ห่วงการติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการรายงานผู้ติดเชื้อ 1,917 คน คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 15% มาอยู่ที่ 17% ของผู้ป่วยทั่วประเทศ นอกจากนี้ 4 จังหวัด ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ สงขลา แล้ว ยังเห็นตัวเลขในหลายจังหวัดของภาคใต้เพิ่มขึ้นด้วย เช่น พัทลุง สตูล นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ ที่ประชุมศบค. เน้นย้ำให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เนื่องจากได้รับแจ้งข้อมูล พบมีการละเลยมาตรการในบางพื้นที่ ประชาชนไม่สวมหน้ากากอนามัย ร้านอาหารเปิดเกินเวลา และมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

#### 6.สถานการณ์เตียง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์เตียงรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ว่า มีประมาณ 230,000 กว่าเตียง ขณะนี้ครองเตียง 130,000 กว่าเตียง หรือร้อยละ 55 เป็นเตียงสีแดง 6,000 เตียง ใช้ไปร้อยละ 60 สีเหลือง 90,000 เตียง ใช้ไปร้อยละ 60 และสีเขียว 130,000 เตียง ใช้ไปร้อยละ 50 เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีประมาณ 54,000 เตียง ใช้ไป 26,000 เตียง คิดเป็นร้อยละ 50 ขณะที่ผู้ป่วยหนักลดลงเช่นกัน จากเดิมผู้ป่วยปอดอักเสบวันละ 4-5 พันราย ขณะนี้เหลือราว 3 พันราย และลดลงทุกวัน ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจจากพันกว่าราย เหลือประมาณ 700 ราย และลดลงเรื่อยๆ นอกจากนี้ ผู้ป่วยโควิด-19 กว่าร้อยละ 80 เป็นสีเขียว ไม่มีอาการ ไม่จำเป็นต้องใช้เตียงในโรงพยาบาล และใช้มาตรการแยกกักที่บ้าน (HI) หรือศูนย์พักคอยในชุมชน (CI) ทำให้ผู้ป่วยเริ่มคุ้นชินกับการแยกกักที่บ้านแล้ว จึงเป็นสิ่งที่บ่งบอก

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

ว่า 1.จำนวนผู้ป่วยเริ่มลดลง 2.การเข้าถึงระบบการรักษาได้ดีขึ้น และ 3.เริ่มได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เปอร์เซ็นต์สูงมากขึ้น ทำให้ผู้ป่วยที่จะป่วยหนักลดลง ดังนั้น การใช้เตียงของโรงพยาบาลก็ลดลง แต่ที่เป็นห่วงคือ ภาคใต้ เขตสุขภาพที่ 11-12 โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งแนวโน้มไม่ลดลง ยังทรงตัว ส่วนอัตราการเสียชีวิตทั่วประเทศจากเดิม 8-9 แสนเม็ด ขณะนี้ลดลงเหลือ 5 แสนเม็ดต่อวัน อย่างไรก็ตาม รมว.สธ. มีนโยบายว่าแม้สถานการณ์ดีขึ้น แต่ให้ยังคงเตรียมพร้อมทั้งเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือและยา ไว้ที่ส่วนกลาง แต่ละจังหวัด และภูมิภาคต้องสำรองไว้อย่างน้อย 3 เดือน

### 7.กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจาก mRNA

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ch7, pptvhd, bangkokinsight)

-นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ว่า เยื่อหุ้มและกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากวัคซีนชนิด mRNA มีแนวโน้มรายงานเพิ่มขึ้น อาจจะเป็นเพราะเฝ้าสังเกตอาการมากขึ้น ซึ่งพบในเด็ก 12-17 ปี อาการไม่รุนแรงหายได้เอง โดยพบในผู้ป่วยน้อยกว่าอายุมาก ผู้ชายพบมากกว่าผู้หญิง อาการเกิดหลังฉีดวัคซีนเข็ม 2 มากกว่าเข็มแรกอย่างชัดเจน ซึ่งปัจจุบันกลไกการเกิดภาวะดังกล่าวยังไม่ทราบคำตอบ ขณะนี้มีการรายงานที่มีตัวเลขแตกต่างกันมาก เช่นในเด็กชายอายุ 12-17 ปี หลังการฉีดวัคซีนเข็ม 2 จากเดิมรายงาน 60 รายใน 1 ล้านเพิ่มขึ้นเป็นในเด็กชาย 12-15 ปี สูงถึง 162 รายในล้าน และอายุ 16-17 ปี พบ 94 รายในล้าน ถึงแม้ความเสี่ยงต่อการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบจากวัคซีนชนิด mRNA จะพบได้น้อย แต่ยังคงต้องมีการศึกษาถึงหลักเกณฑ์การวินิจฉัย การตรวจ การส่งต่อและการรักษาที่เหมาะสม

### 8.แนะนำฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนัง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ch7.)

-นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า วัคซีนโควิดทุกชนิด มีปัญหาเรื่องผลข้างเคียงทำให้เกิดการอักเสบไม่ว่าเป็นระยะสั้นหรือยาวได้หมด แม้ว่าจะเกิดในบางคนเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยสูงสุดไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ฉีดเข้าชั้นผิวหนังทั้งหมด จะได้ทั้งผลและความปลอดภัย และปริมาณวัคซีน ที่เพียงพอฉีดได้ทั่วประเทศ

### 9.จับผู้ลักลอบขายชุดตรวจ ATK

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า.)

-ตำรวจ ปคบ. ร่วมกับ อัย.บุกสำเพ็ง จับผู้ลักลอบขายชุดตรวจ ATK และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วและอุปกรณ์วัดอุณหภูมิที่ไม่ได้รับอนุญาตจากอย. ย่านตลาดสำเพ็ง มูลค่าของกลางกว่า 500,000 บาท ขณะที่ อัย.ประกาศเร่งอนุมัติชุดตรวจตู้ห้องตลาด เพื่อใช้กลไกตลาด ลดราคาชุดตรวจ พร้อมหาแนวทางควบคุมราคา

### 10. แนะนำปรับปรุงคำแนะนำ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.)

-นพ. มนูญ ลีเชวงวงศ์ หัวหน้าห้องไอซียูเฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ ผู้ป่วยหนักและโรคผู้สูงอายุ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ว่า ไม่เห็นด้วยที่ให้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วมีอาการไอหรือเจ็บคอแนะนำให้หยุดพัก 3 วัน เห็นด้วยกับการปลดล็อกให้นักดนตรีกลับมาเล่นในร้านอาหาร โดยเน้นให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ซึ่งการร้องเพลงโดยไม่ใส่หน้ากากสามารถติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ ขณะเปลี่ยนเสียงสูงสามารถแพร่กระจายละอองฝอยไกลถึง 10 เมตร คนที่นั่งรับประทานอาหารในร้าน มีโอกาสหายใจเอาเชื้อโควิด 19 ได้ และการใส่หน้ากากไม่ได้ทำให้เสียงเปลี่ยนไปมาก อาจทำให้เสียงที่เปล่งออกมาเบาลงบ้าง แต่ยังร้องเพลงได้ โดยที่ตัวเราและผู้อื่นในที่นั้นปลอดภัย สคบ.ควรปรับปรุงคำแนะนำใหม่ เน้นนักดนตรี นักร้อง ขณะร้องเพลงในร้านอาหารจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จะดีขึ้น

### 11. ผลข้างเคียงวัคซีนซิโนฟาร์ม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก)

-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายงานผลข้างเคียงจากการฉีดซิโนฟาร์มว่า มีผู้ได้รับวัคซีน 9,373,448 โดส อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด 4 อันดับแรก ได้แก่ ปวดศีรษะ 0.51 % ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.40 % เหนื่อย เพลีย 0.37 % ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.35 % อาการไข้ 0.34 % นอกจากนี้ ได้รับรายงานผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง 12 ราย สาเหตุจากมีภาวะเส้นเลือดในสมองตีบจากโรคประจำตัว 4 ราย, ภาวะเส้นเลือดสมองแตก 4 ราย, ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 1 ราย และภาวะแพ้วัคซีนรุนแรง 3 ราย

### 12.พลิกโฉมการท่องเที่ยวภูเก็ต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบค.) เห็นชอบขยายผลและพลิกโฉมการท่องเที่ยวภูเก็ต เพื่อให้ไตรมาส 4 ปีนี้ และไตรมาสแรกปี 2565 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ล้านคน เฉลี่ยไม่น้อยกว่าวันละ 5,000 คน สร้างรายได้ 60,000 ล้านบาท ซึ่งต้องให้ ททท. สธ. ดีอีเอส กต.และคปภ. ไปร่วมกันพิจารณาปลดล็อกอุปสรรค 8 ประการ ได้แก่ 1.การลดวันกักตัวเหลือ 7 วัน การตรวจ RT-PCR ก่อนมาและเมื่อถึงสนามบิน หลังจากนั้น

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

ให้ตรวจแบบ ATK 2.หนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทยออนไลน์แบบหมู่คณะ (Group COE) 3.การอนุญาตเที่ยวบินพาณิชย์ของรัสเซียให้สามารถเดินทางเข้าสู่ภูเก็ต 4.การผ่อนคลายนโยบายมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสำหรับผู้โดยสารเครื่องบิน 5.การลดค่าใช้จ่ายในการตรวจ RT-PCR 6.การลดค่าเบี้ยประกันภัย รวมถึงการ On-Top ในรูปแบบ COVID Shield ให้ครอบคลุมเรื่องการสัมผัสเสี่ยงสูงและฮอเทลเทล รวมทั้งมีกองทุนสนับสนุนการชำระเงินล่วงหน้า 7.การออก Visa on Arrival (VOA) และหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทยแบบออนไลน์ หรือ COE Online 8.เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน นอกจากนี้ เห็นชอบหลักการให้รัฐและเอกชนร่วมกันลงขันวงเงิน 5,000 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้เกิดการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อการเติบโตที่มีความยั่งยืน

## 13.รายงานการระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

-ศบค.แถลงสถานการณ์ประจำวัน ว่าสำหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ 1,423 ราย สมุทรปราการ 861 ราย ชลบุรี 820 ราย ยะลา 545 ราย นราธิวาส 515 ราย ระยอง 472 ราย สงขลา 451 ราย ปัตตานี 406 ราย นครศรีธรรมราช 378 ราย ปราจีนบุรี 353 ราย

-กาญจนบุรี ผู้ว่าฯ สั่งปิดศูนย์พักพิงบ้านท่าขนุนชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน พบโควิด 19 ระบาดหนัก เชียงใหม่ มีผู้ป่วยเพิ่ม 73 คน พบคลัสเตอร์ใหม่ในตำบลช้างม้อย กาฬสินธุ์ พบคลัสเตอร์วงเหล้า มีผู้ป่วยติดเชื้อรวม 29 ราย นครศรีธรรมราช ประกาศปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราวในเขต อ.เมืองนครศรีธรรมราช โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคมเป็นต้นไป นครราชสีมา พบการติดเชื้อใน 10 คลัสเตอร์ ยะลา ยังคงน่าเป็นห่วง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 545 ราย ชลบุรี ยังเฝ้าระวังตรวจเชิงรุกในคลัสเตอร์เดิม พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกหลายแห่ง

## มาตรการอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. เป็นประธานเปิดงานเครื่องฉายแสงเร่งอนุภาค ซึ่งเป็นเครื่องวางแผนการรักษาและเครื่องวัดปริมาณรังสีและขอบเขตการรักษา ที่ศูนย์มะเร็ง รพ.มหาสารนครราชสีมา รองรับบริการให้บริการผู้ป่วยมะเร็งครบคลุมทุกสาขา และเดินทางต่อไปยัง รพ.สต.โพนสูง ต.หมื่นไวย อ.เมืองนครราชสีมา เยี่ยมชมระบบการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน พบปะประชาชนผู้มารับบริการ จากนั้นนายอนุทินเดินทางไปที่วัดหมื่นไวย ต.หมื่นไวย อ.เมืองนครราชสีมา มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนและผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ posttoday, mcot, Chiangmainews, tnthailand, nationtv, innnews, thailandplus)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำแนวทางปฏิบัติผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์และพนักงานหลังผ่อนคลายนโยบาย ดังนี้ 1) ให้คัดกรองพนักงานและผู้ใช้บริการด้วย "ไทยเซฟไทย" หรือกลุ่มเสี่ยงให้ตรวจด้วย ATK 2) สวมหน้ากากตลอดเวลา 3) จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ 4) จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง 5) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี 6) ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ 7) จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิด และเก็บรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง 8) มีการประชาสัมพันธ์ป้องกันและการลดความเสี่ยง 9) มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้มาใช้บริการ 10) โรงภาพยนตร์ต้องเข้ารับการประเมินผ่านมาตรฐาน THAI STOP COVID 2 PLUS

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)

-พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดเผยว่า เดิมแผนการฉีดวัคซีนเข็ม 2 และเข็ม 3 จะสิ้นสุด 23 พ.ย. และจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบเก็บตกสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 มีเป้าหมายประมาณ 100,000 คน เริ่มลงทะเบียนวันที่ 6 ต.ค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ) เว็บไซต์ (tnthailand,)

-นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย ปี 2565 อาจต้องอยู่กับโควิด 19 อีกระยะหนึ่ง ซึ่ง สปสช. มั่นใจว่าสิทธิประโยชน์ที่จัดสรรสำหรับโควิด 19 ค่อนข้างครบวงจร และตอบสนองสถานการณ์ได้รวดเร็ว ในปี 2565 จะมีกระบวนการให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตรวจ ATK หรือการตรวจมาตรฐาน และเมื่อมีผลตรวจเป็นบวก สปสช.ก็มีความพร้อมมากขึ้นในการสนับสนุนการจัดระบบการดูแลที่บ้านหรือในชุมชน รวมถึงการดูแลเยียวยาภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่เกิดจากการฉีดวัคซีนโควิด นอกจากโควิด 19 แล้ว ในโรคอื่นๆ สปสช. ก็ยังเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์และการจัดระบบงบประมาณให้ประชาชนสูงสุดกับประชาชน ทั้งมะเร็ง เบาหวาน การผ่าตัดวันเดียวกลับ พร้อมสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคแก่ประชาชนทุกสิทธิไม่จำกัดเฉพาะบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์)

-ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผอ.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เข้ารับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน รพ.บุษราคัม ที่เปิดเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จากนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ.ในพิธีปิดรพ.บุษราคัม โดยวช. ได้นำนวัตกรรมห้อง ICU ความดันลบเคลื่อนที่ นวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะ ชุดกรองอากาศ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประสิทธิภาพสูง (PAPR) พร้อมทั้งหน้ากากอนามัยชนิด KN95 และหน้ากากอนามัย N-Breeze ที่ วช.ให้การสนับสนุนทุนวิจัย ไปมอบให้รพ.บุษราคัม</p>	
<p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>สถานการณ์น้ำท่วม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า</p> <p>- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานว่า อิทธิพลพายุโซนร้อน "เตี้ยนหมู่" ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน ถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากใน 31 จังหวัด ประชาชนได้รับผลกระทบ 229,220 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 7 ราย (ลพบุรี 6 ราย และเพชรบูรณ์ 1 ราย) สูญหาย 1 ราย (เพชรบูรณ์ 1 ราย) ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 13 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วม 18 จังหวัด ดังนี้ จ.สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา อุบลราชธานี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา ภาพรวมบางพื้นที่เริ่มคลี่คลาย ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ ขณะที่พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยามีระดับน้ำเพิ่มขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับมือแล้ว ด้านนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมสั่งการให้ ครม. หาเวลาที่เหมาะสมหมุนเวียนกันลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์</p> <p>-กรุงเทพฯ โพลล์ เผยประชาชนร้อยละ 57.5 กังวลค่อนข้างน้อยจะเกิดน้ำท่วมซ้ำรอยปี 54 ให้คะแนนความพอใจต่อการเตรียมการรับมือของทุกภาคส่วน เฉลี่ย 3.02 คะแนนจากเต็ม 5 คะแนน ส่วนเรื่องที่กังวลมากที่สุดจากสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ ส่วนใหญ่อ้อยละ 67.5 ระบุว่า กังวลเรื่องการรับมือกับโรคระบาดที่มากับน้ำไปพร้อมกับการรับมือเชื้อโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาด รองลงมาร้อยละ 57.3 กลัวมีพายุฝนตกซ้ำเติมทำให้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่แอ่ง และร้อยละ 41.4 กลัวงบประมาณในการเยียวยา และฟื้นฟู ผู้ประสบภัยไม่เพียงพอ.</p>	
<p><b>ยูเอ็น' ชูรางวัลคนไทยบริโภคน้ำตาลลด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์</p> <p>-กรมอนามัย ได้รับรางวัล United Nations Inter-Agency Task Force (UNIATF Award) on the Prevention and Control of Non-communicable Diseases ในการประชุม side event การประชุมองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ครั้งที่ 76 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา</p> <p>ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้จัดการโครงการเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศไทยประกาศใช้อัตราภาษีตามปริมาณน้ำตาลในระบบชั้นบันไดตั้งแต่ปี 2560 กับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีรสหวานไปแล้ว จากนี้จะให้ความสำคัญกับการทำตลาดขนมขบเคี้ยว โดยพยายามสร้างความร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรม และประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนให้ สฟฐ.ออกประกาศควบคุม ป้องกันไม่ให้กลุ่มเด็กนร. และเด็กเล็ก เข้าถึงอาหารดังกล่าวง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังต้องหาแนวทางการควบคุมโฆษณาที่ไม่กระตุ้นการบริโภคมากจนเกินไป</p>	
<p><b>วัยอนุบาล' ไม่ยอมเขียน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน</p> <p>-กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือ รพ.เด็ก แนะนำพ่อแม่ ผู้ปกครอง สังเกตลูกไม่ยอมเขียนหนังสือ ซึ่งอาจทำให้พ่อแม่หลายคนเป็นกังวลว่าลูกผิดปกติจากภาวะกล้ามเนื้อเมื่อยล้าพัฒนาไม่สมบูรณ์ นั้น นพ.วีรุจ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ให้ข้อมูลว่า การเขียนเป็นทักษะด้านหนึ่งที่ต้องอาศัยพัฒนาการตามวัย โดยเด็กสามารถจับดินสอ ใช้การทำงานร่วมกันของนิ้วโป้ง นิ้วชี้ และนิ้วกลางได้ดีที่อายุมากกว่า 4-6 ขวบขึ้นไป เมื่อลูกยังเขียนไม่ได้ พ่อแม่ควรส่งเสริมพัฒนาการด้านการเขียนให้เหมาะสมกับวัย ไม่เร่ง และเคร่งเครียด จนทำให้เด็กรู้สึกต่อต้านไม่ชอบการเขียนหนังสือ</p>	
<p><b>บุหรีเลื่อน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า</p> <p>-นางวารภรณ์ นมะมตรี ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมการค้ายาสูบไทย เปิดเผยภายหลังกระทรวงการคลังประกาศโครงสร้างภาษีบุหรีใหม่ โดยให้ปรับอัตราภาษีตามมูลค่าขึ้นทั้งสองชั้น จากเดิม 20% เป็น 25% และจาก 40% เป็น 42% รวมทั้งเพิ่มอัตราภาษีตามปริมาณจากมวนละ 1.2 บาทเป็น 1.25 บาท ว่า การขึ้นภาษียุโรปนี้ถือว่าสูงมากในสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ อาจทำให้บุหรีถูกกฎหมายราคาขึ้นสูงสุด 7 บาทต่อซอง หรือประมาณ 10% ซึ่งสมาคมฯ ตลอดจนสมาชิกกว่า 700 ร้านค้าทั่วประเทศกังวลว่าจะทำให้บุหรีหนีภาษี-บุหรีปลอมทะลักประเทศตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะภาคใต้มีจำนวนมากขึ้น ดังนั้น สมาคมฯ จึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาล ให้เร่งทำการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาบุหรีเถื่อนให้ทันผลเป็นรูปธรรม ดังนี้ 1. ให้นายกรัฐมนตรี สั่งการลงมาอย่างจริงจังให้เพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามบุหรีหนีภาษี หากทางแก้ปัญหาการทุจริตหลอกลวงของเจ้าหน้าที่ รวมถึงมีการลงโทษผู้กระทำความผิดทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือร้านค้าบุหรีหนีภาษี 2.ให้กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดชายแดน บังคับใช้กฎหมายกับร้านค้าที่</p>	

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

กระทำผิดอย่างจริงจัง รวมทั้งผู้ถูกลอบ เพื่อให้การจัดการปัญหาบุหรี่หนีภาษีเป็นไปอย่างยั่งยืน 3.ให้มีการติดตามประเมินผล  
 กระทบจากการขึ้นภาษีหรือต่อปัญหาบุหรี่เถื่อนต่อเนื่องทุกเดือน มิใช่เพียงแค่รายงานตัวเลขการจับกุมเท่านั้น ปัญหาบุหรี่เถื่อน  
 ในพื้นที่ภาคใต้ เช่น สงขลา พัทลุง สตูล ตรัง และตามตะเข็บชายแดนของประเทศ เป็นปัญหาเรื้อรังมานานหลายปี รัฐบาลไม่  
 เคยแก้ปัญหาได้ตรงจุดเลย สมากมา หวังว่าจะได้เห็นการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ขายหรือผู้ที่ถูกลอบนำเข้าบุหรี่เถื่อนอย่างจริงจัง